

# ฟ็อกซ์ ต้อนรับวิมเบิลดัน 2013 ด้วยความสนุกสนาน มันส์จัดเต็มมากกว่าที่เคย!

**18 มิถุนายน 2556 (กรุงเทพฯ)** – แฟนเทนนิสเตรียมรับชมการถ่ายทอดศึกการแข่งขันสุดมันส์ในรายการ วิมเบิลดัน แชมป์เปียนชิพ แห่งปี โดยสามารถเลือกรับชมผ่านหลากหลายช่องทางซึ่งจะออกอากาศตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน จนถึงวันที่ 7 กรกฎาคมนี้ ทางช่อง สตาร์ สปอร์ต ฟ็อกซ์ สปอร์ต และสามารถรับชมได้ในระบบความละเอียดสูงผ่านช่อง ฟ็อกซ์ สปอร์ต พลัส เอชดี

นอกจากแฟนกีฬาจะได้รับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันอย่างเต็มอิ่มกว่า 140 ชั่วโมง รวมถึงการนำเสนอข่าวการแข่งขันเทนนิสวิมเบิลดันกว่า 300 ชั่วโมงแล้ว เครือข่ายการถ่ายทอดกีฬาชั้นนำในเอเชียยังพร้อมนำเสนอข่าวสารที่ครอบคลุมด้วยรายการมากมายที่จะมาถ่ายทอดความตื่นเต้น โดยจะมีการออกอากาศในทุกวันจันทร์และพิเศษสุดสำหรับช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ จะมุ่งเจาะลึกทุกมุมมองของศึกการแข่งขันวิมเบิลดัน ทั้งนี้การประมวลภาพรวมการแข่งขันล่วงหน้าจะยุติลงในสุดสัปดาห์แห่งศึกการแข่งขันเทนนิส ในวันที่ 22-23 มิถุนายน ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น. คอกีฬาเทนนิสจะได้เต็มอิ่มไปกับศึกการแข่งขันวิมเบิลดันอย่างจุใจ!

เฟลิดเฟลินไปกับไฮไลต์จากรายการต่างๆ มากมายที่จะรวบรวมมาให้แฟนเทนนิสโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็น การเจาะลึกไปถึงภูมิหลัง *ประวัติศาสตร์แชมป์เปียนชิพแห่งวิมเบิลดัน* เริ่มออกอากาศตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ *สารคดีการแข่งขันเทนนิสวิมเบิลดัน* ออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน ตลอดจนการรวบรวม *การแข่งขันเทนนิสวิมเบิลดันนัดคลาสสิก* และ *ภาพยนตร์การแข่งขันวิมเบิลดัน*

\*โปรดตรวจสอบรายละเอียดรายการสำหรับการถ่ายทอดในแต่ละพื้นที่

นอกจากนี้แฟนเทนนิสสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ [www.facebook.com/foxsportsasia](http://www.facebook.com/foxsportsasia) หรือ สามารถส่งแท็ก #KeepCalmWim เพื่อติดตามเนื้อหาสุดพิเศษ การแข่งขันสุดมันส์ พร้อมติดตามข้อมูลอัปเดตจากทีมงาน ฟ็อกซ์ สปอร์ต ซึ่งจะครอบคลุมศึกการแข่งขันเทนนิสวิมเบิลดันในสหราชอาณาจักร พร้อมทั้งติดตามภาพตัวอย่าง การวิจารณ์ การวิเคราะห์ ตลอดจนข่าวสารอันน่าสนใจได้ที่ [www.foxsportsasia.com](http://www.foxsportsasia.com)

พลาดไม่ได้กับการแข่งขันเพื่อชิงตำแหน่งแชมป์วิมเบิลดันในปีนี้ ด้วยการกลับมาชิงแชมป์ของนาดาลหลังฟื้นจากอาการบาดเจ็บ และลุ้นการคว้าแชมป์สมัยที่ 8 ของโรเจอร์ เฟเดอเรอร์ ซึ่งจะเป็นสถิติที่สูงสุดในขณะนี้! ส่วนการแข่งขันเทนนิสหญิง เซเรน่า วิลเลียมส์ ลุ้นการคว้าตำแหน่งแชมป์สมัยที่ 5 โดยต้องพบกับปะทะอย่างดุเดือดกับ ซาราโปว่า และ วิคตอเรีย อซาเรนกา แชมป์คนล่าสุดจากการแข่งขันเทนนิสรายการออสเตรเลีย โอเฟน

**คลิปวิดีโอเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดได้ที่**

<http://www.sendspace.com/file/q9v331>

<http://www.sendspace.com/file/y3w3ma>